



# รายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายในสำนัก”



คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG

จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของสำนักงานประธานวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## รายงานสรุปกิจกรรม

### “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายในสำนัก”

สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิยมของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” และวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา “สามัคคีมีวินัย สุจริต โปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์” จึงได้จัดกิจกรรมการรับฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง “การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีอย่างเป็นระบบ และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี รู้รักสามัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

#### รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ วัดจันทน์โมศร เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา และบุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภา จัดกิจกรรม “สำนักงานประธานวุฒิสภา รู้รักสามัคคี ทำความดี เพื่อสังคม” โดยฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อ “การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน” จากพระมหาสุชาติ ธรรมโรโต เจ้าอาวาสวัดจันทน์โมศร โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

#### เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกๆระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ

ในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

### คำนิยาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ และเงื่อนไข ๒ เงื่อนไข ดังนี้



**ห่วงที่ ๑. ความพอประมาณ** หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

**ห่วงที่ ๒. ความมีเหตุผล** หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

**ห่วงที่ ๓. ภูมิคุ้มกัน** หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้

#### เงื่อนไข ๑. เงื่อนไขความรู้

องค์ประกอบในการทำงานทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากความรู้ ซึ่งต้องรู้ลึก รู้กว้าง และสามารถนำวิชาการต่าง ๆ นั้นมาวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพราะหากไม่มีความรู้ การนำไปปฏิบัติอาจมีปัญหาได้

#### เงื่อนไข ๒. เงื่อนไขคุณธรรม

ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน

มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

นอกจากนี้ พระมหาสุชาติ ธมมโรโต เจ้าอาวาสวัดจันทรมโสมสร ได้เน้นย้ำให้บุคลากรสำนักงานประสานวุฒิสภา ขวนขวายหาความรู้เรื่องวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ด้วยความรอบคอบ และวางแผนการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการนำหลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการทำงานด้วย มี ๔ ประการ ดังนี้

๑. **ฉันทะ** (ความพอใจ) คือ ความรักในสิ่งที่ทำ มีความสุขกับสิ่งที่ทำ การเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ

๒. **วิริยะ** (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นเพียร ความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ความสม่ำเสมอ ไม่ท้อถอย ทำให้เกิดความชำนาญ

๓. **จิตตะ** (ความตั้งใจ) คือ ตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด มุ่งมั่น ทำให้มีคุณภาพ ละเมียดละไม ประณีตละเอียด สมบูรณ์ มีสมาธิ มีสติ ไม่ประมาท ต่องานที่ทำ ไม่สะเพร่า ไม่หะหลวม รอบคอบ ทำให้ผลงานออกมาดี

๔. **วิมังสา** (พิจารณาอย่างใคร่ครวญ) คือ ความไตร่ตรอง พินิจ วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ พัฒนาแก้ไข ปรับปรุง คิดค้น วางแผน วัตถุประสงค์ สิ่งนั้นทำให้ดีที่สุด ทำให้พัฒนาตลอดเวลา ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปเสมอ

ดังนั้น ฉันทะ และวิริยะ จะเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้บุคคลมีความมั่นใจในการที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และมีจิตตะ และวิมังสา เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยในการเอาชนะปัญหา และอุปสรรคในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรสำนักงานประสานวุฒิสภา
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานประสานวุฒิสภา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน
๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานประสานวุฒิสภา ยึดหลักความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและ ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
๔. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานประสานวุฒิสภา ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละ สิ่งไม่ดี และประพฤติตนตามหลักศาสนา
๕. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานประสานวุฒิสภา พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

### การนำมาประยุกต์ใช้

สำนักงานประสานวุฒิสภา ได้มุ่งเน้นและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบตามวิถีพอเพียง เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนมาตรฐานองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำหลักคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตอาสา และกตัญญู มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรใน

สำนักงานประชานวุฒิสภา มีความตระหนัก และนำมาประยุกต์ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน โดยสรุป ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดังนี้

๑. บุคลากรสำนักงานประชานวุฒิสภา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
๒. บุคลากรสำนักงานประชานวุฒิสภา มีความตระหนักรู้เรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อบุคลากรเป็นคนดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการทุจริต ซึ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
๓. การมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักงานประชานวุฒิสภา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการทำงานผิดพลาดน้อยที่สุด ย่อมส่งผลให้การทำงาน เกิดประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

\*\*\*\*\*

ภาพประกอบกิจกรรม

